

ประจำวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2558

พาณิชย์ เคาะขายข้าวสต็อกเกือบ 5 แสนตัน เตรียมเปิดประมูลใหม่ปลายก.พ.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2558 ปริมาณ 999,000 ตัน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 ที่ผ่านมาว่า ได้อนุมัติการขายข้าวให้กับผู้เข้าประมูล 38 ราย ปริมาณ 496,243 ตัน หรือคิดเป็น 49.64% ของปริมาณที่เปิดประมูลในรอบนี้ คิดเป็นมูลค่า 7,853 ล้านบาท

สำหรับปริมาณข้าวที่เหลือกว่า 400,000 ตัน จากการตรวจสอบพบว่า ผู้เข้าร่วมประมูลไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงระงับการขายให้ และจะนำข้าวในส่วนที่เหลือไปเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะเปิดประมูลรอบใหม่ได้ในช่วงปลายเดือนก.พ.นี้ รวมแล้วปริมาณเกือบ 1 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทที่ถูกตัดสิทธิการร่วมประมูลรายหนึ่ง ภายหลังจากการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์แล้ว พบว่า น่าจะเป็นบริษัทนอมินีของบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ซึ่งได้ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ร่วมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีพาณิชย์

พล.อ.ฉัตรชัย ยังกล่าวถึงผลการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้หารือกับ รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีน โดยได้ติดตามเรื่องการขายข้าวไทยให้จีน หลังจากที่ไทยและจีนได้ลงนามบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกันที่จะซื้อขายข้าวจากไทย 2 ล้านตัน และขยายพาราลิเซล 200,000 ตัน มีกรอบระยะเวลาส่งมอบภายใน 2 ปี ตั้งแต่ปี 58-59 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเชิญจีนมาประชุมหารือรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมี.ค.58

ขณะเดียวกันยังได้หารือกรอบความร่วมมือโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โดยจะดำเนินการเจรจาตามกรอบความร่วมมือที่ได้ตกลงกันไว้ แต่จะต่อหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เคาะขายข้าว 4.96 แสนตัน ให้ 38 ราย ตัดสิทธิ์ "เอ็มไพร์" นอมินีสยามอินดิโก้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ผลการพิจารณาอนุมัติผลการประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 1/2558 ที่ได้เปิดยื่นซองไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ให้กับผู้เข้าประมูล 38 ราย ปริมาณ 496,243.27 ตัน หรือคิดเป็น 49.64% ของปริมาณที่เปิดประมูลในรอบนี้ 999,763.61 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,853 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณ 146,204.77 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 23,010 – 31,000 บาท และข้าวขาว 5% ปริมาณ 350,038.50 ตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 7,650 – 12,220 บาท โดยแจ้งให้ผู้ชนะการประมูลมาทำสัญญาทำบงค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 15 วัน เพื่อรับมอบข้าวได้ทันทีที่ทำสัญญาและชำระค่าข้าวแล้ว

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน นบข. ได้ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกการเสนอซื้อข้าวของบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ที่ขาดคุณสมบัติ และยกเลิกการขายข้าว 47 คลังให้กับบริษัท เอ็มไพร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพราะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรเชื่อได้โดยสุจริตว่าเป็นกลุ่มหรือเครือเดียวกัน และมีลักษณะเป็นตัวแทนอำพรางของบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด

หลังจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะนำข้าวที่ยกเลิกการขายและที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอซื้อ รวม 56 คลังมาเปิดประมูลจำหน่ายในครั้งที่ 2/2558 ซึ่งคาดว่าจะเปิดประมูลปลายเดือนนี้ และจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขให้รัดกุม และปรับขั้นตอนการประมูลให้สะดวกมากขึ้น แต่ยังคงเน้นกระบวนการที่โปร่งใส และคำนึงถึงสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นสำคัญ

โดยรายชื่อผู้ชนะการประมูล 38 ราย มีดังนี้ 1.บจก.ข้าวซีพี 2.บจก.แคปปิตอลซีเรียลส์ 3.บจก.เจริญดีค้าข้าว 4.บจก.เจียเม้ง 5.บจก.เต็กเส็งไรซ์มิลล์ 6.บจก.บาร์ลือกซ์ ไทยไรซ์ 7.บจก.ประภรรณรวมการ 8.บจก.พงษ์ลาภ 9.บจก.เพชรพัคภูมิพิสัย ข้าวไทย 10.บจก. เพชรสุวรรณถาวร 11.บจก. ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง (1999) 12.บจก.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว 13.บจก.รวมชัย มัลติเทรต 14.บจก.รอยัลริชชีไรซ์ 15.บจก. โรงสีข้าวเจริญผล 16.บจก. โรงสีข้าวทวีพัฒนา 17.บจก. โรงสีเจริญทรัพย์ 18.บจก. โรงสีบูรพาข้าวศรีทอง 19.บจก. โรงสีมิ่งมงคลเจริญธัญญา 20.บจก. โรงสีศรีแสงดาว 21.บจก. โรงสีแสงวงศ์ 22.บจก.ลักกี้ซีเรียลส์ 23.บจก.วัฒนพรอินเตอร์โกลเด้นไรซ์ 24.บจก.วิรัตน์ชนก 25.บจก. สยามโกลเด้นไรซ์ 26.บจก.เสาไห้ไรซ์มิลล์ 27.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนลไรซ์ แอนด์โปรดักส์ 28.บจก.อิสเทิร์นไรซ์ 29.บจก.เอเชียโกลเด้นไรซ์ 30.หจก. นำแสงค้าข้าว 31.หจก.เพชรบุรีไรซ์มิล 32.หจก. มุยเฮงรุ่งเรือง 33.หจก.โรงสีข้าวเพชรธัญญกิจ 34.หจก. โรงสีข้าวรวมชัยสังขะ 35.หจก.โรงสีปัญญาผล 36.หจก.โรงสีไพชัยเจริญ 37.หจก.โรงสีเม้งเฮง ข้าวไทย 38.หจก. เอแอนด์ซีไรซ์เพชรบุรี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พิษภัยแล้งทำข้าวนาปรังลดลง 30%

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่า สมาคมฯได้ลงพื้นที่สำรวจการเพาะปลูกข้าวตามจังหวัดต่างๆในภาคกลางเพื่อสำรวจผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง 58 พบว่า พื้นที่การเพาะปลูกลดลงประมาณ 30% เนื่องจากบางส่วนลดพื้นที่เพาะปลูกเพราะวิตกรื่องขาดแคลนน้ำส่วนที่มีการเพาะปลูกก็เริ่มเห็นผลกระทบจากภัยแล้งแล้วคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังรอบแรก ที่ประเมินไว้ 5-6 ล้านตัน น่าจะหายไป 30% และหากเดือนเม.ย. นี้มีภัยแล้งรุนแรงจะส่งผลอย่างมากกับผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังรอบ 2 อาจลดลงอีก 40-50% จากผลผลิตที่ประเมินไว้ 3-4 ล้านตัน รวมกันผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 58 จะลดลง 1-2 ล้านตัน

ทั้งนี้ยอมรับว่าผลกระทบจากภัยแล้งมีผล 2 ด้าน ในแง่ดีคือการที่ผลผลิตลดลงย่อมมีผลต่อราคาข้าวสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวในสต็อกรัฐบาลแต่ข้อเสียคือจะกระทบต่อการส่งออกเพราะราคาข้าวไทยจะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ยากขึ้นจนอาจทำให้เป้าการส่งออก 10 ล้านตันในปีนี้เป็นไปได้อีก

“คงต้องติดตามในเดือนมี.ค. นี้ หากภัยแล้งรุนแรงก็คงต้องปรับประมาณการส่งออกข้าวใหม่ จากตัวเลขภาครัฐระบุว่าภัยแล้งทำให้ข้าวหายไป 50% แต่เอกชนประเมินน่าจะหายไป 30% อย่างไรก็ตามเชื่อว่ารัฐบาลจะหามาตรการช่วยเหลืออย่างอื่นแทนที่จะมุ่งขยับราคาข้าวเปลือก เพราะหากเน้นขยับราคาก็อาจไม่เป็นผลดีต่อการค้า”

สำหรับเป้าส่งออกข้าวไทยในปี 58 คาดว่าจะมีปริมาณ 10 ล้านตัน มูลค่า 4,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (161,000 ล้านบาท)ซึ่งสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกข้าวมากอันดับ 1 ของโลกอีกหนึ่งปีจากภาวะการค้าขายข้าวที่เป็นไปตามกลไกตลาด และภาคเอกชนยังได้วางแนวทางขยายตลาดรักษาส่วนแบ่งตลาด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่อง แต่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของภัยแล้งและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่ามอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากภัยแล้งเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ขณะเดียวกันในวันที่ 13 ก.พ. นี้ตนและผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์จะพบปะรัฐบาลจีนเพื่อติดตามความคืบหน้าการนำเข้าข้าวไทยหลังจากได้มีลงนามซื้อขายข้าวจีทูจีกับรัฐบาลจีนเพิ่มอีก 1 ล้านตัน

ที่มา เดลินิวส์

ต่อยอดวิจัย ‘ข้าวเหนียวลิ้มผัว’ พัฒนาขาด้านโรคอัลไซเมอร์

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ข้าวเหนียวลิ้มผัวเป็นข้าวนาปีพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มพันธุ์ชาวม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ถูกจัดเป็นข้าวเหนียวชั้นเยี่ยมพันธุ์หนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางที่ใส่ใจต่อสุขภาพ ในแต่ละปีผลผลิตข้าวเหนียวลิ้มผัวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ต้องปลูกในที่สูงจากระดับน้ำทะเล 400-800 เมตร ในเขตภาคเหนือ จึงจะได้ผลผลิตมีคุณภาพดี

จากผลงานการวิจัยโดย ดร.อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชสวนโลก สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พบว่า ข้าวเหนียวดำลิ้มผิวมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวเหนียว ที่บริโภคทั่วไปมาก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวเจ้าสีพันธุ์ทั่วไป ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระรวมได้แก่ แอนโทไซยานิน แลแกมมาโอโรซานอล กรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น โอเมกา 3, โอเมกา 6, โอเมกา 9 วิตามินอี ธาตุเหล็ก แคลเซียม แมงกานีส เป็นต้น

ด้วยคุณค่าเหล่านี้ ทำให้ข้าวเหนียวพันธุ์ลิ้มผิวช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ ป้องกันโรคเบาหวาน ลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และยังให้ผลดีในการฆ่าเซลล์มะเร็งที่พบมากในปัจจุบัน คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และมีแนวโน้มลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากด้วย

ในด้านของผลสมองและสุขภาพจิต พบว่าข้าวเหนียวพันธุ์ลิ้มผิวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำในเรื่องทิศทางและความกลัว ลดความวิตกกังวลยังป้องกันภาวะเสื่อมของสมอง ช่วยแก้ไขความบกพร่องของความจำให้ดีขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดีในการนำสารสกัดจากข้าวเหนียวพันธุ์ลิ้มผิวมาพัฒนาเป็นยาต้านโรคอัลไซเมอร์ได้ในอนาคต

ทั้งนี้กรมการข้าวได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวลิ้มผิวหลายรูปแบบ นอกจากการนำไปแปรรูปเป็นขนมต่างๆ ด้วยมีสีส้มสวยงามแล้ว ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการนำมาแปรรูปอย่างหลากหลาย เช่น ชาข้าวคั่ว ชาน้ำผึ้งมะนาว ไอศกรีม และน้ำข้าวกล้องงอก เป็นต้น

สำหรับที่มาของชื่อมาจากเรื่องเล่าของสามีภรรยาชาวม้งคู่หนึ่ง ที่ฝ่ายภรรยาได้เตรียมอาหารข้าวเหนียวไว้รอสามีมารับประทานหลังกลับจากทำงาน แต่ระหว่างนั้นทั้งความหอม เมื่อเคี้ยวข้าวเหนียวที่หุงเสร็จใหม่จะรู้สึกถึงความกรุบ หนึบ แต่ภายในนุ่มเหนียว ทำให้ภรรยาผลิตเพลินปั่นข้าวเหนียวรับประทานเสียหมด จนลืมเหลือไว้ให้สามี เป็นที่มาของพันธุ์ข้าว “ลิ้มผิว” นั่นเอง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บิกคู่ส่งทบทวนขายข้าวเอ็มไพร์

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคมจะเรียกประชุมคณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลชุดก่อนหน้า (ตั้งแต่ปี 2557 สมัยอดีตรัฐบาลทักษิณมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในเดือนกันยายน 2557) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาปิดบัญชีโครงการในรอบบัญชีปี 2557 เพื่อรายงานให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับทราบ โดยมีโครงการรับจำนำข้าวที่ได้ดำเนินการปิดบัญชีไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2547 จนถึงปี 2557 จำนวน 15 โครงการ รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวล่าสุด (เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557) มาสรุปปิดบัญชีด้วย

ทั้งนี้สำหรับผลการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2547 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ทั้ง 15 โครงการมีรายงานข่าวเข้ามาว่า มีผลขาดทุนจากการดำเนินการรวม 680,000 ล้านบาท ส่วนการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลจำนวน 999,763.61 ตันครั้งล่าสุด จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่สามารถประกาศผลการประมูลได้ เนื่องจากมีบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งคือ บริษัทเอ็มไพร์ ดีเวลลอปเม้นท์ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยกันว่า บริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิโก้ ซึ่งถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตข้าว G to G เข้าร่วมประมูลโดยเสนอปริมาณรับซื้อสูงสุด (ประมาณ 450,000 ตัน) และราคาสูงที่สุดนั้นล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปทบทวนว่า บริษัทดังกล่าวเป็น "นอมินี" หรือไม่ "ถ้าเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหาที่ต้องประมูลข้าวกันใหม่ ประมาณ 300,000-400,000 ตัน ก็เท่ากับรอบนี้ขายข้าวที่เหลือได้ประมาณ 500,000 ตัน"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ขาดทุนอู่มข้าว 6.8 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลังเร่งเตรียมปิดบัญชีโครงการอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรภายในเดือนมี.ค. 2558 เพื่อสรุปภาระหนี้ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับข้าว โดยเบื้องต้นคาดว่าขาดทุนทั้งสิ้น 6.8 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี หากสามารถระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้ก็จะทำให้ภาระขาดทุนลดลง หากสามารถปิดบัญชีได้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเริ่มแก้ปัญหาหนี้สินโครงการอุดหนุนราคาทั้งหมด โดยจะออกเป็นพันธบัตรมาชดเชย จากนั้นจะออกกฎหมายห้ามทำโครงการในลักษณะประชานิยม

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่ากระทรวงคลังจะนัดประชุมคณะทำงานปิดบัญชีโครงการจำหน่ายข้าวของรัฐบาลชุดก่อน เพื่อนำข้อมูลล่าสุดของโครงการอุดหนุนราคาข้าวทั้งหมดปิดบัญชีโครงการในรอบบัญชีปี 2557 ซึ่งเป็นโครงการตั้งแต่ปี 2547 ในสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 2557

"จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการ เพื่อสรุปผลการปิดบัญชีโครงการดังกล่าวในช่วงเดือนมี.ค.2558 และ รายงานผลการปิดบัญชีให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน"

ทั้งนี้ การปิดบัญชีโครงการรับจำนำครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการปิดบัญชีโครงการจำหน่ายข้าวได้ดำเนินการปิดบัญชีโครงการจำหน่ายข้าวไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2547 จนถึงเดือนพ.ค.2557 จำนวน 15 โครงการ ดังนั้น การปิดบัญชีโครงการครั้งนี้ จึงจะนำผลการดำเนินโครงการในช่วงเดือนพ.ค. -ก.ย. 2557 มาสรุปปิดบัญชีโครงการ ซึ่งข้อมูลที่จะนำมาคำนวณผลการปิดบัญชีโครงการดังกล่าวคือ ผลการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงเวลานี้ และ ยอดสต็อกข้าวที่เหลืออยู่ในโกดัง

"ผมจะนัดประชุมคณะทำงานปิดบัญชีเร็วๆ นี้ เพื่อดูข้อมูลการดำเนินโครงการล่าสุดว่า เป็นอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของการระบาย และ ยอดสต็อกข้าวที่เหลือในโกดัง หากยอดระบายข้าวได้ราคาต่ำ บวกกับ ค่าเสื่อมของสต็อกข้าวที่เหลือเพิ่มขึ้น แน่แน่นอนว่า ผลขาดทุนโครงการน่าจะเพิ่มจากการปิดบัญชีรอบที่แล้ว" เขากล่าว

ทั้งนี้ ขณะนี้ ทางคณะทำงานปิดบัญชีโครงการจำหน่ายข้าวที่มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเลขาคณะทำงาน ได้รับข้อมูลผลการตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังชุดที่มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้ว

"เบื้องต้นได้รับรายงานว่า สต็อกข้าวในบัญชีไม่ได้หายไปมากนัก แต่ในแง่คุณภาพข้าวนั้นมีการเสื่อมสภาพมาก ขณะเดียวกัน ประเภทของข้าวที่มีอยู่ก็ไม่ตรงกับข้อมูลในบัญชีที่แจ้งไว้"

สำหรับผลการปิดบัญชีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี 2547 จนถึง ณ สิ้นเดือนพ.ค. 2557 ผลปรากฏว่า มีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 6.8 แสนล้านบาท จากต้นทุนโครงการที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวนประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท ในจำนวน 15 โครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวนั้น เป็นการดำเนินโครงการโดยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นผลขาดทุนโครงการจำนวน 5.18 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือ 11 โครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตั้งแต่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีผลขาดทุนจำนวนประมาณ 1.64 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ผลขาดทุนโครงการดังกล่าว ถือเป็นผลขาดทุนทางบัญชี เนื่องจาก ยังมีสต็อกข้าวของโครงการที่ยังเหลืออยู่จำนวน 19.2 ล้านตันข้าวสาร จากจำนวนข้าวที่รับจำนำมาทั้งหมดประมาณ 85 ล้านตันข้าวเปลือก

นายรังสรรค์กล่าวอีกว่า ในแง่การชำระบัญชีโครงการดังกล่าวนี้ ทางกระทรวงการคลังจะต้องรอนโยบายจากรัฐบาลว่า จะมีแนวทางอย่างไร ในเบื้องต้น ตามหลักการนั้น ในส่วนเงินกู้ที่ได้กู้ยืมมาเพื่อดำเนินโครงการจะต้องมีการชำระคืน โดยหากรัฐบาลยังไม่สามารถได้เงินจากการระบายข้าวมาชำระหนี้ ก็จะต้องใช้วิธีการรีไฟแนนซ์หนี้ไปเรื่อยๆ "ผลขาดทุนโครงการที่เกิดขึ้น ทางสำนักงบประมาณจะต้องตั้งงบประมาณมาชำระหนี้ในแต่ละปี"

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้กำหนดแผนการระบายข้าวสารสต็อกรัฐบาลที่มีเหลืออยู่ปัจจุบัน 17.8 ล้านตัน ตั้งเป้าที่จะระบายข้าวออกจากสต็อกทั้งหมดภายใน 2 ปี แบ่งเป็นการระบายปี 2558 ปริมาณ 10 ล้านตัน และปี 2559 ระบายที่เหลืออีก 7.8 ล้านตัน

"ข้าวที่จะนำมาประมูลขายในช่วงแรกจะเป็นข้าวที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ ข้าวหย่อนมาตรฐานในระดับเกรด A และเกรด B ส่วนข้าวเกรด C และข้าวเสียอื่นๆ จะนำมาระบายหลังจากที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ได้แจ้งความดำเนินคดีและได้มีการบันทึกหลักฐานเสร็จสิ้นเพื่อดำเนินคดีและได้มีบันทึกหลักฐานเสร็จสิ้นเพื่อดำเนินคดีแล้ว ซึ่งต้องใช้เวลากฎระยะ"

สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมา การระบายข้าวของรัฐบาลปัจจุบันสามารถขายได้ผ่านการเปิดประมูล 4 ครั้ง และขายตรง 1 ครั้ง รวมปริมาณ 6.81 แสนตัน มูลค่า 6,362 ล้านบาท และการขายแบบจิวูจิวูให้อินโดนีเซีย 1.75 แสนตัน ฟิลิปปินส์ 3 แสนตัน และจีน 2 แสนตัน ซึ่งเป็นข้าวในส่วนสัญญาจิวูจิวูของรัฐบาลชุดที่แล้วยกมา 9 แสนตัน

ส่วนการระบายข้าวของรัฐบาลชุดที่แล้วตั้งแต่ ค.ศ. 2554-พ.ศ. 2557 รวมปริมาณ 22.9 ล้านตัน แต่ส่งมอบจริง 21 ล้านตัน เหลือ 1.9 ล้านตัน ที่ยกมายังรัฐบาลชุดนี้

การระบายครั้งล่าสุดเมื่อ 29 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมาที่เปิดประมูลแบบยกคลัง 9 แสนตัน เบื้องต้นระบายได้ 7 แสนตัน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่สามารถประมูลได้ 4 แสนตัน พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท สยามอินดิโก้ จำกัด ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ชี้มูลก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันที และจะทำให้การระบายข้าวครั้งนี้ สามารถระบายได้ปริมาณเพียง 3 แสนตัน

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังพิจารณาเปิดระบายข้าวอีกครั้งปริมาณเกือบ 1 ล้านตัน อยู่ระหว่างคัดกองข้าวที่สามารถนำมาออกประมูลได้ ด้านเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2558 คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5-11 ล้านตัน ส่วนปี 2557 ส่งออกได้แล้ว 10.96 ล้านตัน

ผลตรวจสกัดกั้นข้าวของอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ที่รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ระบุว่าข้าวคงเหลือในคลังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รวม 17.963 ล้านตัน ทั้งนี้ แยกเป็น ข้าวผ่านมาตรฐาน 2.197 ล้านตัน (12.23%) ข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน 14.405 ล้านตัน (80.19%) ข้าวเสีย 0.694 ล้านตัน (3.86%) ข้าวผิดชนิด 0.068 ล้านตัน (0.38%) ข้าวกองล้น/ข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ 0.599 ล้านตัน (3.34%)

ด้าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการเปิดช่องประมูลราคาข้าวสารขาวและข้าวสารหอมมะลิค้างสต็อก จากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่าให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนว่ามีบริษัทไหนเป็นนอมินีหรือไม่ หากพบว่ามีนอมินีหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหาที่ต้องประมูลใหม่

"วันนี้อย่าเพิ่งพูดเลย แต่ก็มีอยู่ ซึ่งได้มีการรายงานตัวเลข รวมทั้งบริษัทที่ร่วมประมูลมาแล้ว ตัวเลขประมาณ 9 แสนกว่าตัน สมมติถ้าพิสูจน์แล้วไม่มีอะไร ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ 9 แสนกว่าตัน แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่ามีบางบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีปัญหาอยู่หรือเปล่า อาจจะประมาณ 3-4 แสนตัน ก็ยกเลิก ก็เท่ากับว่าขายได้ 5 แสนตันก็เท่านั้นเอง ให้มันถูกต้องแล้วกันจะได้ไม่มีปัญหาในวันหลัง"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ผู้ส่งออกข้าวผ่ายอดส่งออกหอมมะลิพรีเมียมลดฮวบ หอมมะลิรุढ़ "ญวน" ใช้พันธุ์ใหม่แข่งสู้

แม้ว่ายอดการส่งออกข้าวไทยในปี 2557 จะมีปริมาณถึง 10.9 ล้านตัน แต่เมื่อหันมาพิจารณาประเภทข้าวที่ส่งออกในแต่ละชนิดจะพบว่า ยอดการส่งออกข้าวหอมมะลิกลับลดลงหรือส่งออกได้แค่ 1,359,075 ตัน ลดลง 9.3% และยังเป็น การส่งออกที่ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับจากปี 2552 จากเคยส่งออกได้ 1,800,348 ตันในปี 2553 และลดลงเหลือ 1,622,965 ตันตามลำดับ และหากพิจารณาเป็นรายตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิ 5 อันดับแรก ปรากฏทุกตลาดมียอดนำเข้าลดลงทุกตลาด ได้แก่ สหรัฐปี 2552 จากเคยนำเข้าปริมาณ 369,706 ตัน เหลือ 366,628 ตัน, ตลาดฮ่องกงเคยนำเข้า 185,424 ตัน ลดลงเหลือ 137,906 ตัน, ตลาดจีนนำเข้า 125,304 ตัน ลดลงเหลือ 117,448 ตัน, ตลาดสิงคโปร์นำเข้า 113,452 ตัน ลดลงเหลือ 86,754 ตัน และตลาดกานาเคยนำเข้า 72,236 ตัน ก็ลดลงเหลือ 69,256 ตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องได้สร้างความกังวลให้กับผู้ส่งออกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้นำโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดมาใช้ นอกเหนือจากราคาข้าวไทยจะสูงกว่าราคาข้าวคู่แข่งแล้ว ข้อเสียอีกประการสำคัญคือ ไทยไม่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเลย เพราะการรับจำนำขอให้ผลิตข้าวก็ส่งเข้าโครงการได้หมด สุดท้ายไทยจึงมีแต่ข้าวเกรดพรีเมียม แต่ไม่มีข้าวเกรดกลางและเกรดล่าง ซึ่งเป็นเกรดที่ลูกค้ากลุ่มภัตตาคารร้านอาหารนิยม จึงต้องเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวกลุ่มนี้ไปคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50

คราวนี้หันมาดูที่ประเทศคู่แข่งกัน พบว่าหลายประเทศมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ มากขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดข้าวที่หลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ข้าวผกามะลิของกัมพูชาส่งออกได้ 100,000 ตัน จากยอดส่งออกข้าวโดยรวมของกัมพูชาที่ปริมาณ 1.6 ล้านตัน แม้ว่ายอดส่งออกข้าวผกามะลิจะยังไม่มาก แต่ผู้ส่งออกทราบดีว่า ข้าวผกามะลิของกัมพูชาส่วนที่เหลือถูกส่งผ่านไปขายให้กับผู้ส่งออกเวียดนามผลิตเป็นข้าวขาวดอกมะลิ "KDM"ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้

"ถ้าข้าวหอมมะลิไทยตันละ 1,000 เหรียญ ข้าวผกามะลิก็จะขายอยู่ที่ 700-800 เหรียญ ส่วนข้าวขาวดอกมะลิ KDM ต่ำสุดเพียง 620 เหรียญ ซึ่งลูกค้าต่างรู้ว่า ข้าว KDM มีวัตถุดิบเป็นข้าวผกามะลิ ทำให้ร้านอาหารฮ่องกง สิงคโปร์ ซื้อข้าว KDM กันหมด ดังนั้นถึงไทยจะรักษาตลาดข้าวหอมมะลิระดับพรีเมียมได้ แต่สัดส่วนตลาดรองลงมาเป็นเรื่องต่อครั้ง ผมหวังว่า ในแต่ละปีหากเราสูญเสียส่วนแบ่งตลาด 2-3% ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จะเป็นอย่างไร" ร.ต.ท.เจริญกล่าว

นอกจากนี้ในส่วนของเวียดนามยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ดีมาก เช่น ข้าวพันธุ์ STS กับข้าวนางหว่า ขายราคาตันละ 600 เหรียญ และยังมีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ล่าสุดอีก 5-6 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์รหัส 4900, รหัส 2218, รหัส 9012 ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเป็นจุดอ่อนของข้าวเวียดนามในอดีต เช่น เปอร์เซ็นต์ค่าอะไมโลสเพิ่มความนุ่ม แต่อาจไม่หวานไม่หอมเท่าข้าวหอมมะลิ แต่ตลาดให้การยอมรับ ข้าวในกลุ่มนี้มีราคาขายตันละแค่ 400-500 เหรียญเท่านั้น

"ใน 5-6 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยแทบจะไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่สนองตอบเฉพาะตลาดขึ้นมาเลย ประกอบกับข้าวไทยเองใช้ทั้งสารเคมี รถเกี่ยว เร่งเกี่ยวความชื้นสูงเอาเข้ามาอบ 7-8 รอบเพื่อส่งเข้าโครงการรับจำนำที่ผ่านมา แต่เราชอบหลงตัวเองว่า ข้าวหอมมะลิของเราดี ตั้งมาตรฐานข้าวหอมมะลิ ความบริสุทธิ์ 98 เปอร์เซ็นต์ออกมาเพื่อสร้างความลึกลับให้กับตลาดเข้าไปอีก"

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวหอมมะลิไว้ที่ปริมาณ 2 ล้านตันจากปีที่ผ่านมา จากภาพรวมการส่งออกข้าวทั้งหมด 10 ล้านตัน โดยในเดือนมีนาคมนี้ สมาคมจะเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อทำตลาดเพิ่มยอดส่งออกข้าวจาก 162,577 ตัน เป็น 180,000 ตัน จากก่อนหน้านี้ที่เดินทางไปฮ่องกงตั้งเป้าหมายจะเพิ่มยอดส่งออกข้าวจาก 182,071 ตัน เป็น 200,000 ตันให้ได้

ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีเพียงข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กับพันธุ์ กข 15 เท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการส่งออก และข้าว 2 พันธุ์นี้ยังเป็นพันธุ์ที่ดี สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จึงไม่ควรมีการรับรองพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาเทียบชั้น เพราะอาจเสียเอกลักษณ์ข้าวพรีเมียม หากจะรับรองควรแบ่งเกรดข้าวเป็นชั้น 2 ชั้น 3 รองลงไปเพื่อให้เข้าถึงตลาดได้หลายระดับ

"แต่กรมการข้าวก็ยังมีข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์มาจากข้าวหอมมะลิแท้ เช่น คลองหลวง 1, สุพรรณบุรี, ปทุมธานี 1, กข 33, กข 45 และ กข 51 ในการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และต้องทดสอบกับผู้บริโภคด้วยว่า จะชื่นชอบข้าวพันธุ์ดังกล่าวหรือไม่" ดร.กฤษณพงศ์กล่าว

ดร.กฤษณพงศ์กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าวคุณภาพต่ำที่ปลายทาง ซึ่งทำได้ยากมาก ต้องป้องกันด้วยการบรรจุหีบห่อใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคศึกษาสิทธิของตัวเอง ควบคู่กับการให้องค์ความรู้ชาวบ้านให้รวมตัวกันปลูกข้าวแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุน

"ข้าวผกามะลิของกัมพูชาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว เพราะมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมาก แต่ปลูกได้ปริมาณระดับหลัก 100,000 ตันเท่านั้น ซึ่งยังไม่พอต่อการส่งออกทั่วโลกที่ต้องการปริมาณมากกว่านี้ เราจะต้องจับตามองว่า หากกัมพูชaxyายการเพาะปลูกคุณภาพข้าวผกามะลียังคงเหมือนเดิมหรือไม่"

นางดารา เจตนะจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าวว่า ขณะนี้ สวก. ได้วิจัยพบสารหอมในข้าวเรียกว่า 2AP แล้ว และค้นพบวิธีการเติมปุ๋ยในสัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม และช่วยให้ข้าวหอมมากขึ้น เตรียมจะนำเสนอช่วงปลายเดือน มี.ค. นี้ ก่อนจัดทำเป็นคู่มือแนะนำเกษตรกรต่อไป

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

สายเดินเรือขึ้นค่า THC ไม่หยุด

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีที่มีการร้องเรียนจากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เมื่อเดือนธันวาคม 2557 เกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าภาระหน้าท่า หรือ THC (Terminal Handling Charge) ของสายการเดินเรือต่างประเทศที่จะปรับขึ้น 70-75% (ตู้ Dry ขนาด 20 ฟุต จากอัตราเดิม 2.60 พันบาท/ตู้ เป็นอัตราใหม่ 4.40 พันบาท/ตู้ หรือเพิ่มขึ้น 69.2% และตู้ Dry ขนาด 40 ฟุต จากเดิม 3.90 พันบาท เป็น 6.80 พันบาท/ตู้ หรือเพิ่มขึ้น 74.36% รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จากที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ภาครัฐฯ และเอกชน (กรมการค้าภายใน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกมาตรฐานระดับเออีโอ หรือสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทองเดิม) ในเบื้องต้นได้มีมติให้ตรึงราคาค่า THC ออกไปก่อน 60 วัน โดยจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ล่าสุดคณะกรรมการร่วมได้มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง (11 ก.พ. 58) ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าจะให้มีการปรับขึ้นประมาณ 3% โดยตู้ Dry ขนาด 20 ฟุต จากอัตราเดิม 2.60 พันบาท/ตู้ เป็น 2.82 พันบาท/ตู้ และตู้ Dry ขนาด 40 ฟุต จาก 3.90 พันบาท/ตู้ เป็น 4.45 พันบาท/ตู้ โดยให้มีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2558 หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ก็จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะมีการปรับราคาอีกหรือไม่ โดยได้มีการเพิ่มในส่วนของนักวิชาการเข้ามาเพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินว่าอัตราค่า THC ที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไร

"อย่างไรก็ตามทางบริษัทเดินเรือยังไม่พอใจเกี่ยวกับอัตราที่กรมการค้าภายในกำหนดให้เก็บเพิ่มขึ้นและขอเวลาในการแจ้งบริษัทต้นสังกัดที่ส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศและจะแจ้งกลับมาภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้หากสายเดินเรือไม่เห็นด้วยกับอัตราที่ให้เก็บเพิ่มขึ้นนั้นก็ให้กลับไปเก็บในอัตราเดิม และในเดือนมีนาคม คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุม โดยอาจมีการนำประเด็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาใช้พิจารณาในกรณีดังกล่าว"

ด้านนายเทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออกกล่าวว่าทางสภาฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่ให้ปรับขึ้นราคาค่าระวางสินค้าและจะแถลงจุดยืนอีกครั้งในวันที่ 2 มีนาคมนี้ โดยยืนยันว่าสายเดินเรือไม่มีเหตุผลที่จะปรับขึ้นราคาค่า THC และหากเอกชนรายใดเห็นชอบให้สายเดินเรือปรับขึ้นราคาก็ให้เป็นไปตามความสมัครใจแต่ในส่วนของสรท. ซึ่งมีสมาชิกกว่า 2.30 พันราย ยืนยันว่าจะไม่ยอมรับอัตราดังกล่าว และทางกรมการค้าภายในควรแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการส่วนใหญ่และควรนำเสนอประเด็นดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อชี้ขาด

ขณะที่นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งออก กล่าวว่า ข้อเสนอปรับราคาค่า THC ข้างต้น เป็นข้อเสนอของสมาคมผู้นำเข้าและส่งออกมาตรฐานระดับเออีโอ ซึ่งทางสภาผู้ส่งออกยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบหรือยอมรับในการปรับราคาดังกล่าว ขณะที่สายเดินเรือก็ยังไม่ยอมรับตามที่สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกระดับเออีโอเสนอ ทั้งนี้จะได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-12 ก.พ. 2558 มีจำนวน 51,607 ตัน มูลค่า 23.435 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 71.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 85.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 30,064 ตัน มูลค่า 12.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 ม.ค.-12 ก.พ. 2558 มีจำนวน 271,995 ตัน มูลค่า 122.319 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 19.4% และมูลค่าลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 337,318 ตัน มูลค่า 140.193 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 6.32 ล้านตัน ลดลงจาก 6.63 ล้านตัน หรือลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยส่วนแบ่งตลาดของข้าวเวียดนามในเอเชียและออสเตรเลียขยายตัว ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดแอฟริกา ยุโรป และอเมริกา ลดลง

ในปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดต่างๆ ดังนี้ ตลาดเอเชียประมาณ 4.92 ล้านตัน (หรือประมาณ 78% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนามในปี 2557) เพิ่มขึ้นจาก 4.09 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปี 2556 ตลาดแอฟริกา 772,537 ตัน (หรือประมาณ 12% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของเวียดนามในปี 2557) ลดลงจาก 1.8 ล้านตัน หรือลดลง 57% เมื่อเทียบกับปี 2556 เวียดนามส่งออกข้าวลดลง เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสอีโบล่าในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก เช่น กินี เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย นอกจากนี้ การปรับลดของราคาน้ำมันยังส่งผลให้รายได้จากการส่งออกของประเทศผู้นำเข้าข้าวลดลง เช่น ไนจีเรีย

นอกจากนี้ ในปี 2557 เวียดนามส่งออกข้าวไปยังตลาดอเมริกา 438,197 ตัน (หรือคิดเป็น 7% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในปี 2557) ลดลงจาก 480,033 ตัน หรือลดลง 9% เมื่อเทียบกับปี 2556 ตลาดออสเตรเลีย 52,960 ตัน (หรือคิดเป็น 1% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในปี 2557) เพิ่มขึ้นจาก 20,776 ตัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2556 และตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (CIS) 26,158 ตัน (หรือคิดเป็น 2% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในปี 2557) ลดลงจาก 206,568 ตัน หรือลดลง 33% เมื่อเทียบกับปี 2556

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานเพิ่มเติมว่า ในเดือนธันวาคม 2557 เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 366,130 ตัน ลดลงจาก 495,457 ตัน หรือลดลง 26% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557 และลดลงจาก 526,995 ตัน หรือลดลง 31% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2556 โดยจำแนกตามตลาดดังนี้ ตลาดเอเชีย 247,999 ตัน ลดลง 36% ตลาดแอฟริกา 76,888 ตัน เพิ่มขึ้น 6% ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช 3,164 ตัน ลดลง 88% ตลาดอเมริกา 31,684 ตัน เพิ่มขึ้น 6.6 เท่า และตลาดออสเตรเลีย 6,395 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2557

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงเกษตร (Ministries of Agriculture and Rural Development) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministries of Industry and Trade) กระทรวงการคลัง (Ministries of Finance) ธนาคารแห่งชาติ (the State Bank of Vietnam) และ สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการเก็บสต็อกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

โดยสมาคมอาหารฯ รายงานว่าขณะนี้ ผู้ส่งออกมีสัญญาส่งมอบข้าวประมาณ 1 ล้านตัน โดยเป็นสัญญาที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วประมาณ 504,000 ตัน และในขณะนี้เวียดนามกำลังเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศไทย และอินเดีย ในตลาดข้าวจีน มาเลเซีย เม็กซิโก และอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาวะราคาข้าวและการบริโภคข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างแน่นอน ขณะที่ผลผลิตข้าวในฤดูหนาว (winter spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก โดยคาดว่าจะมีประมาณ 3.65 ล้านตัน ขณะที่คำสั่งซื้อที่มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เสนอให้มีการซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 1 ล้านตัน ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-15 เม.ย. นี้ โดยสมาคมอาหารฯ จะร่วมมือกับคณะกรรมการระดับจังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อดำเนินการรับซื้อข้าว ซึ่งจะพิจารณาจากปริมาณผลผลิตข้าวในพื้นที่นั้นๆ

ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า จะมีการเริ่มทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวในช่วงหลังเทศกาลตรุษเวียดนาม (Tet) เพื่อเร่งทำสัญญาขายข้าวกับประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมทั้งจะมีการฟื้นฟูส่วนแบ่งการตลาดในตลาดฮ่องกง และแอฟริกาด้วย นอกจากนี้ทางการยังมีแผนที่จะขับเคลื่อนและเจรจาเพื่อขยายตลาดข้าวในประเทศต่างๆ เช่น จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เม็กซิโก และซีลี ด้วย

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

นายซัน จันทร รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวในพิธีปิดการประชุมประจำปีสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) เมื่อต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ทางการกัมพูชาจะเร่งส่งเสริมการส่งออกข้าวของประเทศให้ได้อย่างน้อย 1 ล้านตันในปีนี้ ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ระบุว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์และสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา ได้เสนอแนะให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการส่งออก และกระทรวงจะทำงานอย่างเต็มที่ในการหาตลาดต่างประเทศ

นอกจากนั้น รัฐบาลกัมพูชายังได้เงินกู้ จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากรัฐบาลจีนเพื่อนำมาสร้างโกดังเครื่องอบลดความชื้น และโรงสีข้าว ทางการยังเรียกร้องให้ผู้ส่งออกข้าวทั้งหมดเคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา เพราะคุณภาพข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันในตลาดกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งการสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจสำหรับการส่งออก

นายโสภ ฤทธิ์ธู ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา ระบุว่า ในปี 2557 กัมพูชา ส่งออกข้าวกว่า 380,000 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และข้าวของกัมพูชาชนะรางวัลการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลก 2 ปีติดต่อกัน

ที่มา Oryza.com และ ASTVผู้จัดการออนไลน์

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ประกาศแผนการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศ หลังจากทีราคาข้าวในบางพื้นที่ตกลงเหลือ 14-16 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งองค์การอาหารแห่งชาติสามารถซื้อข้าวได้ในราคาที่ตั้งไว้ 17 เปโซต่อกิโลกรัม

นาย Renan B. Dalisay ผู้บริหารองค์การอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า องค์การฯ ได้ซื้อข้าวเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วกว่า 346% (หรือ 4.5 เท่า) ในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ Iloilo, Palawan, Sultan Kudarat, Antique และ Isabela

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตของตนให้แก่สถานีรับซื้อข้าวเปลือกที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ เนื่องจากองค์การอาหารแห่งชาติมีงบประมาณเพียงพอที่จะรับซื้อผลผลิตเหล่านั้น ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติตั้งเป้าจะซื้อข้าวเปลือก 189,845 ตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 โดยปริมาณข้าวเปลือกที่ NFA ได้รับซื้อแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 มีจำนวน 89,497 cavan (หรือประมาณ 4,500 ตัน)

NFA ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของปริมาณและราคาข้าวภายในประเทศ รับซื้อข้าวเปลือกที่ราคา 17 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งหากรวมราคาค่าส่งและตากแห้งแล้ว จะมีราคารับซื้อที่ 17.70 เปโซต่อกิโลกรัม

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade; KAFTC) ตกลงซื้อข้าวจำนวน 35,000 ตัน จากที่ได้มีการเปิดประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) เมื่อวันที่ 27 ม.ค. ที่ผ่านมา

โดยซื้อข้าวกล้องเมล็ดยาวจากเวียดนามรวม 30,000 ตัน ในราคา 442 และ 449.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 เม.ย. และ 30 มิ.ย. 2558 และซื้อข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ 5,000 ตัน ในราคา 785 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 พ.ค. 2558

นอกจากนี้ หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ ยังได้เปิดประมูลซื้อข้าวจำนวน 44,000 ตัน โดยกำหนดลงทะเบียนจนถึงวันที่ 25 ก.พ. และประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 ก.พ. นี้ โดยระบุจะซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากสหรัฐฯ (U.S. origin non-glutinous short grain brown rice) จำนวน 22,000 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ (U.S. origin non-glutinous medium grain brown rice) จำนวน 22,000 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 พ.ค. นี้

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 12 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมา โดยซื้อข้าวจำนวนรวม 50,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ล็อตๆละ 12,000 ตัน รวมจำนวน 36,000 ตัน (ราคาประมาณ 850-870 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศไทย (Global quota) จำนวน 14,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยในการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 91,998 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี)

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อินเดีย

ทางการอินเดียได้ประมาณการณว่าในปีการตลาด 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียจะส่งออกได้ประมาณ 10.1 ล้านตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.9 ล้านตัน ที่ส่งออกได้ในปี 2013/14 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 3.3 ล้านตัน ลดลง 10% จากจำนวน 3.7 ล้านตัน ในปี 2013/14 เนื่องจากประเทศอิหร่านได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวบาสมาดิเป็นการชั่วคราว ซึ่งตลาดอิหร่านถือได้ว่าเป็นตลาดหลักของข้าวบาสมาดิของอินเดียซึ่งมีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของข้าวบาสมาดิที่อินเดียส่งออก โดยในปี 2013/14 ที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวบาสมาดิไปอิหร่านประมาณ 1.4 ล้านตัน

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (The All India Rice Exporters Association; AIREA) คาดว่าในปี 2014/15 อินเดียจะส่งออกข้าวบาสมาดิไปประเทศอิหร่านประมาณ 800,000-1,000,000 ตัน เนื่องจากสต็อกข้าวของอิหร่านยังคงมีจำนวนมาก

ทั้งนี้ องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและแปรรูป (The Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า

ในช่วง 7 เดือนแรก (เม.ย.-ต.ค.) ของปีการผลิต 2014/15 อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 6.12 ล้านตัน เป็นข้าวบาสมาดิประมาณ 1.6 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 4.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนที่ส่งออกได้ประมาณ 6.3 ล้านตัน (ข้าวบาสมาดิประมาณ 1.8 ล้านตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 4.5 ล้านตัน)

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2557/58 (พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2558) บังคลาเทศจะนำเข้าข้าวประมาณ 700,000 ตัน ลดลงจาก 751,000 ตัน หรือลดลง 7% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2556/57 แต่เพิ่มขึ้นจาก 500,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์อย่างเป็นทางการครั้งล่าสุด ซึ่งการนำเข้าในปี 2556/57 เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านการแข่งขันของอินเดียและปัจจัยด้านราคาข้าวโลก

แหล่งข่าวรายงานว่า รัฐบาลบังกลาเทศเห็นชอบส่งออกข้าวปริมาณ 50,000 ตัน ไปยังประเทศศรีลังกา อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวได้ข้อสรุปอย่างไร และจากข้อมูลศุลกากรของศรีลังกา ยังไม่พบการนำเข้าข้าวใดๆ จากบังกลาเทศ

ด้านการผลิต กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2557/58 บังกลาเทศผลิตข้าวประมาณ 34.5 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลงเล็กน้อยจาก 34.6 ล้านตันข้าวเปลือก เมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุด โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ระบุว่า ต้นทุนค่าน้ำมันและปัจจัยการผลิตอื่นๆ เป็นอุปสรรคต่อห่วงโซ่อุปทานข้าวในหลายๆ เมืองของประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2557/58 รัฐบาลกำหนดจัดซื้อข้าวเปลือกปริมาณ 1.4 ล้านตัน และข้าวสารปริมาณ 200,000 ตัน โดยการจัดซื้อข้าวฤดูที่ 2 (Aman rice) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2557 และจะดำเนินการต่อไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 รัฐบาลตั้งเป้ารับซื้อข้าวฤดูที่ 2 ปริมาณ 300,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 32 ทากา (หรือประมาณตันละ 386 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับข้าวกล้อง (husked rice) และกิโลกรัมละ 20 ทากา (หรือประมาณตันละ 257 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับข้าวเปลือก (unhusked rice)

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่า ราคาข้าวในประเทศลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เนื่องจากผลผลิตข้าวฤดูที่ 2 ออกสู่ตลาดมาก ปัจจุบัน รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 1.158 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 746,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกาศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ว่า ในปีการตลาด 2557/58 สหรัฐฯจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.04 ล้านตัน เท่ากับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปรับเปลี่ยนตัวเลขคาดการณ์การนำเข้าข้าวเมล็ดกลาง-สั้นตามแนวโน้มการนำเข้าข้าวในเดือนธันวาคม 2557 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสหรัฐฯ นำเข้าปลายข้าวจากออสเตรเลียปริมาณ 21,000 ตันข้าวสาร

ด้านการส่งออก กระทรวงเกษตรฯ ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การส่งออกข้าวเมล็ดยาว ณ เดือนที่ผ่านมาจาก 3.18 ล้านตันข้าวสาร เป็น 3.22 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 2.86 ล้านตันข้าวสาร หรือเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับตัวเลขส่งออกของปีที่ผ่านมา ขณะที่ คาดการณ์การส่งออกข้าวเมล็ดกลาง-สั้น 1.45 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์ ณ เดือนที่ผ่านมาที่ 1.5 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้นจาก 1.38 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปีที่ผ่านมา

สำหรับสต็อกปลายปี กระทรวงเกษตรฯ ปรับลดตัวเลขคาดการณ์สต็อกปลายปี ข้าวเมล็ดยาวในเดือนที่ผ่านมาจาก 1.32 ล้านตันข้าวสาร เป็น 1.27 ล้านตันข้าวสาร หรือลดลง 3% แต่เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่สต็อกปลายปี ข้าวเมล็ดกลาง-สั้น กระทรวงเกษตรฯ ปรับตัวเลขคาดการณ์เพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมาจาก 430,000 ตัน เป็น 520,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 21% และเพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านราคา กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่า ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ตันละ 302.03 – 315.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ ณ เดือนที่ผ่านมาที่ 299.83 – 321.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในส่วนของข้าวเมล็ดยาว คาดการณ์ ตันละ 263.35 – 275.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลาง-สั้น ตันละ 394.62 – 412.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา Oryza.com